



# มร.ลป. จัดงานนานาชาติสัมพันธ์ ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดงาน "นานาชาติสัมพันธ์ ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 14" พร้อมกล่าววอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน แก่นักศึกษาและเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ตรุษจีนนี้มีรัก งานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 2026" มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาชาวต่างชาติทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ตลอดจนนักศึกษาชาวไทย จากสาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาการสอนภาษาจีน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน

ทั้งนี้ การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสานความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทย และนักศึกษานานาชาติ อีกทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักศึกษาชาวจีน ที่ต้องอยู่ห่างไกลครอบครัว ให้ได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเพื่อนนักศึกษา พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากผู้บริหารและคณาจารย์ จากหลากหลายสาขาวิชา เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย



# มศ.โครงการแลกเปลี่ยน SEA-Teacher (Batch 11th Lot 2) เข้าพบ อธิการบดี มร.ลป. เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมโครงการ



เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะผู้ประสานงาน (Coordinator) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ โครงการ SEA-Teacher ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.อภิรดี จินคร้าม ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คป.) คณะครุศาสตร์ ในฐานะอาจารย์นิเทศนักศึกษาโครงการ (Mentor) นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ SEA Teacher Batch 11th Lot 2 เข้าพบ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมโครงการ โดยมี นายเชตอุดมศักดิ์ บุ้ตด้บ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ ซึ่งเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ Capiz State University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 9 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2569 และ Mr. Jhon Roel R. Balgos และ Mr. Ahron B. Pagay นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (BSED-English) จาก Capiz State University ซึ่งเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยเข้าทำกิจกรรมประกอบด้วย การสังเกตการสอน การเป็นครูช่วยสอนและการฝึกสอน ณ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2569 - 13 กุมภาพันธ์ 2569 โดยนักศึกษาดังกล่าว ได้รายงานถึงกิจกรรมและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งท่านอธิการบดีได้กล่าวชื่นชม อวยพร พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ต่างได้รับในครั้งนี้ สู่การเรียนและการทำงานในฐานะครูให้ประสบความสำเร็จในอนาคต



# คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ในกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน โรงเรียนมัธยมวิทยา ประจำปี 2569

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 รศ.ดร.พิสิทธิ์ ฉอมอน บั๊กนุก คณบดีคณะครุศาสตร์ และ รศ.ดร.พงศวิชัย พองกันทา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน โรงเรียนมัธยมวิทยา ประจำปี 2569 โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมจีนของนักเรียน พร้อมทั้งนิทรรศการผลงานจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และงดงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในการร่วมชื่นชมความสามารถของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตของคณะครุศาสตร์

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืน



## โครงการพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ มร.ลพ. ส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569 อ.ดร.สุจิตา พลขานี หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมคณะ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในชั้นเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา และห้องสมุด แก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจของครูเกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ให้สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และกิจกรรมห้องสมุด เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงรุก สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 5 อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีครูผู้สอนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 7 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านแกน้อย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอียงไทยอ้ารงค์ และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนามะฮ่อน



## คณะครุศาสตร์ มร.ลพ. ต้อนรับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนแม่ตึนวิทยา ศึกษาปฏิบัติงานด้าน AI และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เสริมทักษะศตวรรษที่ 21



เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่ตึนวิทยา จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย รศ.ดร.พิสิทธ์ ฉมอม บัวกนก คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญสำหรับเยาวชนในยุคดิจิทัล

สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก รศ.สมชาย เมืองมูล เป็นวิทยากรหลัก ถ่ายทอดความรู้ด้าน AI และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมกับนักศึกษสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมเป็นพี่เลี้ยง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 35 คน





## สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มร.สพ. ร่วมตัดสิน "Mae Moh ROBOT Challenge" ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) เสริมประสบการณ์วิชาชีพหุ่นยนต์

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 รศ.สมชาย เมืองมูล พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ "Mae Moh ROBOT Challenge" ภายใต้หัวข้อ EasyKids RingMaster Challenge : Advanced ในงานเปิดบ้านวิชาการ "Open House ABMS" ประจำปีการศึกษา 2568 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากเป็นการแสดงศักยภาพของบุคลากรในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแล้ว ยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรียนรู้กระบวนการตัดสินตามมาตรฐานการแข่งขัน และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านหุ่นยนต์ในสถานการณ์จริง



## มร.สพ. ร่วมจัดนิทรรศการวันวิชาการ "เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2568"

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันวิชาการ "เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2568" ภายใต้แนวคิด "สร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพ สู่เป้าหมายของนักเรียน ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม" ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ภายในงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้นำเสนอข้อมูลหลักสูตร ผลงานการจัดการศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อแก่เยาวชน พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการคุณธรรม การนำเสนอผลงาน IS และกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ครอบคลุม 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ



# มร.ลป. ร่วมกิจกรรม "เปิดบ้านวิชาการ สช." ประจำปีการศึกษา 2568

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 อ.วรินทร์ อริยวุฒิกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.พันสรวง อุดมพุดธิเมฆากุล อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเคมีประยุกต์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดบ้านวิชาการ สช." ประจำปีการศึกษา 2568 ณ เวทีพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อาคารบูรณาการ ICT โรงเรียนเสด็จจวนชยางคกุลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระอ อ.วันจิว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผู้บริหารโรงเรียนเสด็จจวนชยางคกุลวิทยาให้การต้อนรับ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพและทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ผ่านการนำเสนอไอเดียธุรกิจ การสร้างรายได้ระหว่างเรียน การจัดการโครงการ IS (Independent Study) และการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียน ตลอดจนการแสดงผลงานด้านวิชาการและทักษะชีวิต

พร้อมกันนี้ ได้ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ซึ่งได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2569 รอบที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ - 1 มีนาคม 2569 โดยสามารถสมัครได้ในระบบออนไลน์ [www.lpru.ac.th](http://www.lpru.ac.th) โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก



# มร.ลป. ร่วมพิธีเปิด "Lampang Coffee Fest ครั้งที่ 5" ณ สวนสาธารณะหนองกระเทียม



เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย รศ.ดร.นันทิมา ตาตรงวัฒนกุล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน "Lampang Coffee Fest ครั้งที่ 5" ณ สวนสาธารณะหนองกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.ดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และสนับสนุนการกระจายรายได้สู่ชุมชนในจังหวัดลำปาง สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเครือข่าย ผู้ประกอบการ เกษตรกร และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ งาน "Lampang Coffee Fest ครั้งที่ 5" ยังออกแบบให้เป็นต้นแบบการจัดงานอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Carbon Neutral Event อาทิ การลดใช้พลาสติก การคัดแยกขยะ การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการกากกาแฟอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



## คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "หลักสูตรพี่ หลักสูตรน้องใหม่" เสริมคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง "หลักสูตรพี่" และ "หลักสูตรน้องใหม่" ภายใต้โครงการ การจัดการความรู้สายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม อัญมณี ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากหลักสูตรที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA สู่หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรและลดระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสากล โดยมี คณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดทำหลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูล การประกันคุณภาพ และการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ



## คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลพ. จัดค่าย "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่โรงเรียน" ต้อนรับนักเรียน โรงเรียนแม่แตงวิทยา เสริมทักษะห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ผศ.พิภพ นราแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่โรงเรียน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 โรงเรียนแม่แตงวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำพูน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 30 คน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการสู่ชุมชน มุ่งส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาทักษะปฏิบัติการผ่านการทดลองจริง เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมแบบฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานกิจกรรมฟิสิกส์ (ระดับชั้น ม.1) เรื่อง พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร โดย ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ พร้อมด้วย นายอนุชา ปาลี นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และ ฐานกิจกรรมเคมี (ระดับชั้น ม.4) เรื่อง การสกัดสารจากพืช โดย อ.ดร.วิภาณุช ไบศล อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเคมีประยุกต์ และ น.ส.สุพรรณษา ภูมิบริสุทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์



## นักศึกษานิเทศศาสตร์ มร.ลพ. จัดกิจกรรม "Campus Movie Night" ฝึกทักษะการจัดอีเวนต์ในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมดูหนังกลางแปลง "Campus Movie Night" ภายใต้รายวิชาการจัดอีเวนต์ นิทรรศการ และสื่อกิจกรรมในยุคดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานจริง ตั้งแต่การวางแผนงาน การออกแบบรูปแบบกิจกรรม การจัดเตรียมสถานที่ การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อดิจิทัล ตลอดจนการดำเนินงานและประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการจัดอีเวนต์ (Event) ให้สอดคล้องกับบริบทสื่อในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ณ ลานราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมประกอบด้วยการชมภาพยนตร์กลางแปลง พร้อมการตอบปัญหาชิงรางวัล การจำหน่ายอาหารจากร้านค้า และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาบึงสีลาป่าง เข้าร่วมกิจกรรมแจกรางวัลด้วย บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยต่อไป



## มร.ลพ. ร่วมชมการแข่งขันชกมวยไทยการกุศล ระดมทุนช่วยนักศึกษานักกีฬามวย

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 รศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ชัชวาลย์ วิชัยสุชาติ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา และสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ และบุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมชมการแข่งขันชกมวยไทยการกุศล เพื่อระดมทุนช่วยเหลือ นายณัทยศ ไชยหมื่น นักศึกษาและนักกีฬามวยของมหาวิทยาลัย ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ในการนี้ รศ.ปรีดี สายสี เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,600 บาท เพื่อช่วยเหลือนายณัทยศ ไชยหมื่น ปัจจุบัน นายณัทยศ ไชยหมื่น ป่วยด้วยโรคแทรกซ้อน ส่งผลให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งบิดาและมารดาได้ถึงแก่กรรม และยังมีน้องสาวที่กำลังศึกษาอยู่ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและกำลังใจจากทุกภาคส่วน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคและให้การสนับสนุนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 รศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ชัชวาลย์ วิชัยสุชาติ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา และสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ และบุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมชมการแข่งขันชกมวยไทยการกุศล เพื่อระดมทุนช่วยเหลือ นายณัทยศ ไชยหมื่น นักศึกษาและนักกีฬามวยของมหาวิทยาลัย ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ในการนี้ รศ.ปรีดี สายสี เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,600 บาท เพื่อช่วยเหลือนายณัทยศ ไชยหมื่น ปัจจุบัน นายณัทยศ ไชยหมื่น ป่วยด้วยโรคแทรกซ้อน ส่งผลให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งบิดาและมารดาได้ถึงแก่กรรม และยังมีน้องสาวที่กำลังศึกษาอยู่ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและกำลังใจจากทุกภาคส่วน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคและให้การสนับสนุนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง



# สวท. มร.ลป. ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ประจำปี 2569

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมวางพวงมาลา ในนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะดวงวิญญาณพ่อเจ้าหนานทิพย์ช้าง หรือ เจ้าพระยาสุรลือไชยสงคราม อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรลือไชยสงคราม ถนนไฮเวย์ ลำปาง-งาว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยในการบวงสรวงได้มีการประกอบพิธี ทั้งทางพุทธศาสนา สวดทักษิณานุปทาน เพื่อบำเพ็ญบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ดวงทิพย์วิญญาณ เจ้าพระยาสุรลือไชยสงคราม และประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงสังเวद्यตามโบราณประเพณี พร้อมทั้งประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการสักการะต่อดวงทิพย์วิญญาณ และสวดวิกรรมสรรเสริญพระเกียรติคุณของพ่อเจ้าหนานทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร

ทั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวลำปาง ได้ร่วมกันรำลึกถึงพระเกียรติคุณและคุณงามความดี ของพ่อเจ้าหนานทิพย์ช้าง ที่ได้มีคุณูปการต่อประชาชนและนครลำปาง ในฐานะอดีตเจ้าผู้ครองนคร ช่วยกอบกู้บ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่า ทำให้เมืองลำปางเป็นปกติสุขร่มเย็นและเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาถึงปัจจุบัน



อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรลือไชยสงคราม  
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ กษัตริย์ราชบัณฑิตยสถาน  
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงประกอบพิธีเททอง  
หล่อพระพุทธรูปองค์ใหม่ ทรงประกอบพิธีเปิด วันที่ ๑๕





## คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Agricultural Technology





# มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

## เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

### ปีการศึกษา 2569



สมัครออนไลน์  
**SCAN HERE**  
อ่านประกาศการรับสมัครให้ครบทุกหน้า

**รับสมัครตั้งแต่บัดนี้**

**ถึง 1 มีนาคม 2569**

ฝ่ายรับสมัคร 085-0294697  
กองบริการการศึกษา

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | WWW.LPRU.AC.TH | LPRU CHANNEL | Lampang Rajabhat University



ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา  
**ทดสอบภาษาอังกฤษ**  
**English Exit Examination**  
 ประจำปีการศึกษา 2568  
 กิจกรรมหลักของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายการศึกษา

**สอบ WRS**

<b>รอบสอบ</b> วันที่ 16-19 ก.พ. 69	<b>รอบสอบ</b> วันที่ 20 ก.พ. 69
รอบเช้า 10:00-12:00 น.	รอบเช้า 10:00-12:00 น.
รอบบ่าย 13:30-15:30 น.	รอบบ่าย 13:30-15:30 น.

**รอบสอบ**  
วันที่ 23-26 ก.พ. 69

รอบเช้า 10:00-12:00 น.	รอบบ่าย 13:30-15:30 น.
------------------------	------------------------

อาคาร 6 อาคารศูนย์ภาษา (ตึกห้องประชุมบึงอ้อย)  
 รับจำนวนจำกัดรอบละ 60 คนเท่านั้น  
 สถานที่สอบ: อาคาร 6 ชั้น 1 มหวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
 โทร. 0802 โทร. 084-1764936 ศูนย์ภาษา

ค่าลงทะเบียนของรอบสอบ



**รางวัลเชิดชูเกียรติ**  
**ผู้ดูแลระบบ**

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
 ขอเชิญหน่วยงานและบุคคลทั่วไปเสนอชื่อเข้ารับรางวัล  
 รางวัลนี้ถึงท่าน

ส่งแบบเสนอรับรางวัลได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือ  
 E-mail : culture.lpru@gmail.com  
 สิ้นสุดเมื่อ วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม ๒๕๖๙



**พรมแดนความรู้**  
 การวิจัยด้านสังคมศึกษา  
 ในประเทศไทย  
 อดีตและทิศทางสู่ออนาคต

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วิทยากร:  
 อ.ดร.ศุภฤกษ์ ฟู พงษ์ลาวัณย์  
 อ.ดร.ณัฐพนธ์ นิคมฉวีศรี  
 อ.สิริภา แอนันต์

อ.ธรรมาธิปไตย  
 อ.ณัฐภาณุ ประภาสโนน  
 อ.ณิพนภา ไชยรัตน์

สามารถเข้าถึงงานศึกษา  
 งานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ได้



**ประกาศรับสมัคร**  
**จัดตั้ง และต่ออายุชมรม**  
**ประจำปีการศึกษา 2569**

**รับสมัคร!!**  
**2 ก.พ. - 8 พ.ค. 69**

**ยื่นความประสงค์**

**เงื่อนไข**  
 ✓ รายงานผลการดำเนินงานของชมรม ชุดใหม่ ปี 68

จัดตั้งชมรม:      
 รับปรับปรุงชมรม:      
 ต่ออายุชมรม:      
 รายงานผลการชมรม:    

โทร: 098-1098476 โทร: กองพัฒนามหาวิทยาลัย

Online

**กองบริการการศึกษา**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**  
 LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

» ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาโท  
 เข้าร่วมโครงการ "การสร้างความเข้าใจ  
 เพื่อสร้างเอกภาพหลักสูตรวิชาโท"  
 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM MEETING

**26 กุมภาพันธ์ 2569**  
 เวลา 09.00 - 12.00 น.

 SCAN HERE

lpru.in/8x4v  
 Meeting ID : 863 1903 7397  
 Passcode : 260269

บรรยาย "การสร้างความเข้าใจ  
 เพื่อสร้างเอกภาพหลักสูตรวิชาโท"  
 ศาสตราจารย์ ดร.บ็อง เสรีรัตน์ คณะครูศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Facebook: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | WWW.LPRU.AC.TH | LPRU CHANNEL | Lampang Rajabhat University

**สาขาวิชาภาษาไทย**  
**คณะครุศาสตร์**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**

ขอเชิญศิษย์เก่า ครูภาษาไทย และผู้สนใจทั่วไป  
 ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนภาษาไทย (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

**การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วย AI**

**เสนาะสารวรรณศิลป์ :**  
 การอ่านออกเสียงบทประพันธ์ คัดสรร  
 ในหนังสือเรียนภาษาไทย (ภาคเช้า)  
 วิทยากร : รองศาสตราจารย์ไพฑาร จิตนภักดิ์

**ปัญญาประดิษฐ์ (AI)**  
 กับการสอนวรรณคดี และวรรณกรรมไทย  
 อย่างสร้างสรรค์ (ภาคบ่าย)  
 วิทยากร : รองศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล

**วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๙ สมัยร่วมใจครบจำนวน**

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องผลิตสื่อ ชั้น ๓ อาคาร ๕๒  
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
 โทร. ๐๕๔ ๕๔๕ ๖๓๐๐

 **สมัครร่วมโครงการ**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**  
 LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

**รับสมัครนักศึกษาหลักสูตร**  
**ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู**  
**ปีการศึกษา 2569 รอบที่ 1**  
**" ป.บัณฑิตวิชาชีพครู "**

**รับสมัครตั้งแต่นี้**  
**ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2569**

 **สมัครเรียน**  
 **รายละเอียดเพิ่มเติม**

สอบถามรายละเอียดได้ที่  
**08-3580-7665**  
**ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มรภ.ลำปาง**

Facebook: ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มรภ.ลำปาง

Facebook: งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | WWW.LPRU.AC.TH | LPRU CHANNEL | Lampang Rajabhat University